

Số: 04/ BC-BPC

Côn Đảo, ngày 20 tháng 6 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND và các nghị quyết kỳ họp của HĐND huyện Côn Đảo.

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Ban Pháp chế đã hoàn thành nhiệm vụ theo luật định và do Thường trực HĐND huyện phân công, thực hiện chức năng thẩm tra và giám sát cụ thể như sau:

##### **1. Hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết**

Thực hiện theo phân công của Thường trực HĐND huyện, tại kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021, Ban đã tổ chức thẩm tra 09 dự thảo Nghị quyết, tờ trình, báo cáo của Thường trực HĐND và UBND huyện. Nội dung thẩm tra tập trung vào những vấn đề tình hình thi hành pháp luật, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện; tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Để thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND huyện, Ban Pháp chế thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình chấp hành pháp luật và các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực giám sát của Ban, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu và các báo cáo có liên quan.

Trong thời gian qua hoạt động thẩm tra của Ban luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban ngày càng được nâng lên. Nội dung thẩm tra thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban không chỉ mang tính phản biện mà còn mang tính xây dựng cao. Trong báo cáo còn đưa ra kiến nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề nên được sự đồng tình của đại biểu. Báo cáo cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại biểu HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện xem xét, đưa ra những quyết định đúng đắn trong

lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương.

## **2. Hoạt động giám sát**

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về chương trình hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo năm 2018. Từ đầu năm Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch giám sát cho cả năm 2018, theo từng chuyên đề.

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Pháp chế và điều hòa phân công của Thường trực HĐND huyện. Ban đã thực hiện xong 01 cuộc khảo sát về công tác PCCC Chung cư công vụ và Chợ tạm Côn Đảo, có báo cáo kết quả trước Thường trực HĐND huyện, đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó, Ban giám sát việc giải trình của cơ quan chức năng về 44 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Các ý kiến đã được các cơ quan chức năng giải trình từng trường hợp, nhưng qua giám sát còn một số trường hợp giải trình còn chung chung, chưa mang tính thuyết phục và giải quyết cũng chưa dứt điểm; giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo kết luận số 410-TB/HU ngày 31/3/2018 của Thường trực Huyện ủy về nội dung liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban thường xuyên giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, yêu cầu của công dân. Tổng số có 110 đơn (tiếp nhận mới 96 đơn, kỳ trước chuyển sang 14 đơn). Trong đó: khiếu nại 22 đơn; tố cáo 10 đơn; kiến nghị, phản ánh, yêu cầu 78 đơn. Đã giải quyết 58 đơn (khiếu nại 05 đơn, tố cáo 07 đơn, kiến nghị 46 đơn). Chuyển kỳ sau 52 đơn (khiếu nại 17 đơn, tố cáo 03 đơn, kiến nghị 32 đơn). Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Ban tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại đối với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan nhằm tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật trên địa bàn huyện.

## **3. Các hoạt động khác**

- Trong 6 tháng đầu năm Ban tổ chức 02 Hội nghị để thông qua chương trình hoạt động từng quý của Ban, thường xuyên tham dự các phiên họp Thường trực HĐND huyện tổ chức và tham gia hội ý sáng thứ hai đầu tuần. Ban duy trì giữ mối quan hệ tốt với Thường trực và Ban KT - XH theo quy chế.

- Tham dự Hội nghị giao ban lần thứ Ba và thứ Tư giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố tại huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ tỉnh BR - VT.

- Tham gia cùng Ban Kinh tế - Xã hội khảo sát và tiếp xúc với tiểu thương Chợ tạm Côn Đảo; khảo sát sửa chữa cơ sở vật chất Trường Mầm non Hương Dương, Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm 2018; khảo sát về việc khắc phục ô nhiễm môi trường của hai lò giết mổ gia súc.

- Tham gia cùng Thường trực HĐND huyện khảo sát một số dự án đầu tư công trọng điểm và tiến độ lập thủ tục đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018.

#### **4. Đánh giá chung**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Pháp chế dựa vào Nghị quyết, chương trình hoạt động của HĐND huyện, đề ra kế hoạch hoạt động của Ban. Trong hoạt động, Ban đã bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, sát thực tế, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Một số thành viên của Ban đa số hoạt động kiêm nhiệm, nhưng cũng sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham gia hoạt động của Ban.

Bên cạnh đó hoạt động của Ban vẫn còn một số hạn chế, đó là: việc thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm tra, giám sát chủ yếu từ báo cáo của các cơ quan chịu giám sát, thẩm tra nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ban; tổ chức họp Ban chưa được thường xuyên; một số cuộc thẩm tra, khảo sát thành viên Ban tham gia chưa đầy đủ cũng ảnh hưởng tới hoạt động của Ban.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Pháp chế HĐND huyện tập trung triển khai thực hiện các hoạt động sau đây:

- Tiếp tục cải tiến để duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các phiên họp của Ban để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật, thẩm tra trước các kỳ họp sắp tới của HĐND huyện khóa XI và các cuộc họp Ban thường lệ theo quy chế, họp Ban đột xuất khi có yêu cầu công việc;

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự (giám sát án trả hồ sơ điều tra bổ sung), đối với Cơ quan Điều tra Công an huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tòa án nhân dân huyện;

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam đối với Nhà tạm giữ Công an huyện;

- Tổ chức giám sát đột xuất theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện cũng như làm tốt công tác giám sát thường xuyên của Ban; Tích cực tham gia khảo sát, giám sát cùng với Thường trực, Ban KT - XH HĐND huyện khi được phân công;

- Tiếp tục tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND huyện về các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và một số nội dung chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

**Nơi nhận:**

- TTr. HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Lưu.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**

**KT. TRƯỞNG BAN**

**P. TRƯỞNG BAN**



*Đoàn Chi Diệu Hiền*